



Working Families
Tax Credit Coalition

Câu Hỏi Thường Gặp Về Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) (Tiếng Việt)

Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) là gì?

Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) là chương trình hoàn thuế hằng năm dành cho cư dân Washington có giá trị lên tới \$1.200. Số tiền bạn nhận được tùy thuộc vào mức thu nhập và số con trong hộ gia đình. Người lao động không có giấy tờ và những người lao động khác dùng Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) để khai thuế đều đủ điều kiện nhận khoản thanh toán này.

Làm thế nào để biết tôi đủ điều kiện?

Để đủ điều kiện, bạn phải:

1. Có thu nhập ít nhất là \$1 trong năm tính thuế mà bạn đăng ký (khi đăng ký vào năm 2023, tức là bạn phải có thu nhập ít nhất \$1 vào năm 2022).
2. Đã sống ở Washington được 6 tháng trong năm tính thuế mà bạn đang đăng ký
3. Từ 25 đến 65 tuổi, HOẶC bất kỳ độ tuổi nào và có ít nhất một người con đủ tiêu chuẩn
 - a. Các cá nhân không có con phải trong độ tuổi từ 25 đến 65. Nếu bạn có con, sẽ không có giới hạn về độ tuổi. [Thế nào là người con đủ tiêu chuẩn?](#)
4. Đáp ứng các giới hạn về thu nhập
 - a. Thu nhập tối đa để đủ điều kiện là \$59.187 đối với một hộ gia đình đã kết hôn và có 3 con. Giới hạn thu nhập sẽ giảm tùy thuộc vào số con bạn có trong hộ gia đình mình.

[Nhấp vào đây để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không](#) (chỉ có Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha).

Làm cách nào để đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động)?

Có một số cách để đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động).

1. **Đăng ký trực tiếp qua Sở Thuế Vụ**, bằng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc tờ đơn đăng ký (bạn sẽ cần hoàn thành tờ khai thuế liên bang).

- Truy cập trang www.WorkingFamiliesCredit.wa.Gov để đăng ký trực tuyến hoặc in tờ đơn đăng ký.
- Bạn cũng có thể nhận tờ đơn đăng ký (hỗ trợ tới 13 ngôn ngữ) tại văn phòng Sở Thuế Vụ. [Tìm các địa điểm đặt văn phòng của Sở Thuế Vụ tại đây.](#)

2. **Đăng ký qua trang web khai thuế miễn phí** Họ sẽ giúp bạn khai các khoản thuế liên bang cùng lúc với Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) của bạn.

- Sử dụng công cụ tìm kiếm của IRS để tìm một địa điểm khai thuế miễn phí ở gần bạn tại <https://irs.treasury.gov/freetaxprep/> hoặc sử dụng MyFreeTaxes.com để khai thuế miễn phí trực tuyến.

3. **Đăng ký thông qua người khai thuế hoặc sử dụng phần mềm khai thuế** Xin lưu ý rằng bạn có thể sẽ phải trả phí và không phải tất cả các phần mềm khai thuế đều có tính năng đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động), nghĩa là bạn có thể phải đăng ký với Sở Thuế Vụ sau khi hoàn thành các khoản thuế liên bang của mình.

- Hãy tìm [danh sách phần mềm khai thuế có tích hợp tính năng đăng ký Working Families Tax Credit \(Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động\)](#) trên trang web của Sở Thuế Vụ.
- Nếu phần mềm khai thuế của bạn không tích hợp tính năng đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động), thì bạn vẫn có thể đăng ký thông qua Sở Thuế Vụ (tùy chọn 1 ở trên). Đối với năm 2023, TurboTax không tích hợp tính năng Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) trong dịch vụ của họ.

Thời hạn đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) là khi nào?

Bạn có 3 năm để yêu cầu hoàn tiền cho bạn. Điều này có nghĩa là nếu đủ điều kiện nhận Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) vào năm 2023, thì bạn có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 để yêu cầu hoàn tiền cho bạn.

Giới hạn thu nhập áp dụng cho Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) là gì?

Giới hạn thu nhập áp dụng cho Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) cũng giống như giới hạn thu nhập áp dụng cho Tín Dụng Thuế Theo Thu Nhập của liên bang. Giới hạn thu nhập tăng nhẹ mỗi năm.

Bảng Giới Hạn Thu Nhập Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) (2023)

Số con hoặc người phụ thuộc được khai	Người đăng ký phải có thu nhập ít hơn mức sau (khai báo trạng thái là Độc Thân, Chủ Hộ, Góa hoặc Đã Kết Hôn Khai Báo Riêng*)	Người đăng ký phải có thu nhập ít hơn mức sau (khai báo trạng thái là Đã Kết Hôn Khai Báo Chung)	Số tiền tín dụng tối đa
0	\$16.480	\$22.610	\$300
1	\$43.492	\$49.622	\$600
2	\$49.399	\$55.529	\$900
3+	\$53.057	\$59.187	\$1.200

Ai được coi là người con đủ điều kiện?

Người con đủ điều kiện thường là người con dưới 19 tuổi sống với bạn gần như cả năm hoặc người con dưới 24 tuổi học ở trường cả ngày ít nhất 5 tháng trong năm. Người con thuộc mọi độ tuổi bị khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời cũng đáp ứng các yêu cầu.

Để đủ điều kiện, con của bạn phải là:

- Con trai, con gái, con riêng hoặc con nuôi

- Anh/em, chị/em, anh/em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha, chị/em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
- Cháu, cháu gái hoặc cháu trai

Con của bạn phải có Số An Sinh Xã Hội HOẶC ITIN để bạn khai trên tờ khai thuế của mình. Bạn có thể đăng ký xin cấp ITIN cho con mình bằng cách sử dụng [IRS form W7](#) (Mẫu Đơn W7 của IRS) khi khai thuế.

[Tìm hiểu thêm về con đủ điều kiện](#) tại đây trên trang web IRS.

Tôi sẽ nhận được tín dụng vào lúc nào và bằng cách nào?

Khoản Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc qua tờ séc, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn trong quá trình đăng ký. Có thể mất tới 90 ngày thì bạn mới nhận được Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động). Khoản thanh toán này tách biệt với khoản hoàn thuế liên bang của bạn từ IRS (thường sẽ đến nhanh hơn). Hãy theo dõi thư từ Sở Thuế Vụ Washington để biết liệu đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận hay chưa.

Làm cách nào để nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về đơn đăng ký?

Hãy gọi cho Tổng Đài của Sở Thuế Vụ theo số 360-763-7300, phục vụ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Tổng Đài có hỗ trợ thông dịch.

Tôi có cần có Số An Sinh Xã Hội để đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) không?

Không, bạn không cần có Số An Sinh Xã Hội để đăng ký. Bạn có thể sử dụng Số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN (là số thay thế cho Số An Sinh Xã Hội chỉ dùng để khai thuế) để yêu cầu Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động).

Việc nhận được khoản tín dụng này có ảnh hưởng đến bất kỳ cơ hội nhận thị thực hoặc thẻ xanh nào trong tương lai do quy định về gánh nặng xã hội không?

Không. Các khoản tín dụng thuế không được coi là phúc lợi công cộng và bạn vẫn đủ điều kiện nhận được thị thực hoặc thẻ xanh theo quy tắc gánh nặng xã hội nếu đã nhận WFTC.

Tôi có thể yêu cầu trợ giúp về việc đăng ký Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) ở đâu?

Bạn có thể gọi cho Tổng Đài Hỗ Trợ Về Working Families Tax Credit (Tín Dụng Thuế Dành Cho Gia Đình Lao Động) của Sở Thuế Vụ nếu có câu hỏi. Tổng Đài có hỗ trợ dịch vụ thông dịch. 360-763-7300.

Đường Dây Nóng của [Mạng Lưới Đoàn Kết Người Nhập Cư Washington \(WAISN\)](#) sẽ hỗ trợ đăng ký qua điện thoại kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Tất cả các tổng đài viên đều nói được cả Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha, đồng thời có dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác. Hãy gọi đến số 1-844-724-3737, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.